

Số: 07/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 2 năm 1991

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THANH TRA HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH

Để chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, xây dựng và củng cố ngành tài chính từ thành phố đến quận, huyện vững mạnh đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý kinh tế, nhằm thực hiện quyết định 240/HĐBT ngày 26/6/1990 của Hội đồng Bộ trưởng “về đấu tranh chống tham nhũng” ở ngành tài chính; chấp hành quyết định 413/CT ngày 29/11/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1/ Thanh tra thành phố phối hợp với Thanh tra Nhà nước (do Thanh tra Nhà nước chủ trì) tổ chức thực hiện cuộc thanh tra các hoạt động của ngành Tài chính cấp thành phố, một số quận, huyện và một số đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm:

a) Làm rõ ưu điểm, khuyết điểm của ngành Tài chính trong nhiệm vụ quản lý tài chính về các mặt: tổ chức điều hành ngân sách, tổ chức các mặt công tác thu, phân phối và giám đốc sử dụng vốn ngân sách, bao gồm cả nguồn thu từ vay nợ và viện trợ của nước ngoài; tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, các chế độ quản lý kinh tế - tài chính trong nội bộ ngành tài chính.

Qua đó làm rõ việc thể chế hoá, hướng dẫn thi hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tài chính; việc thực hiện chức năng tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực tài chính; làm rõ ưu khuyết điểm của Ủy ban nhân dân trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách, chế độ tài chính theo chức trách, quyền hạn của mình.

b) Xử lý và chấn chỉnh ngay các sai phạm về chế độ tài chính, thu hồi ngay vào ngân sách Nhà nước các khoản phải thu; bãi bỏ ngay các quy định thu phí tài chính trái với pháp luật Nhà nước; góp phần kiến nghị, bổ sung sửa đổi, xây dựng cơ chế, chính sách đáp ứng công cuộc đổi mới quản lý kinh tế.

2/ Thời kỳ thanh tra chủ yếu là 2 năm 1989-1990. Trường hợp cần thiết có thể xem xét cả thời gian trước đó.

3/ Đoàn thanh tra của thanh tra Nhà nước sẽ tiến hành thanh tra các đơn vị chức năng của Sở Tài chính và một số quận, huyện, một số đơn vị sản xuất kinh doanh.

Thanh tra thành phố có trách nhiệm cử cán bộ thanh tra tham gia đoàn và

huy động cán bộ của các ngành Vật giá, Kế hoạch, Thống kê, ngân hàng tham gia, kể cả một số cán bộ hưu trí có điều kiện.

Sở Tài chính có trách nhiệm cử cán bộ, chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn thanh tra theo đề cương của Đoàn, tạo điều kiện, phương tiện để đoàn làm việc được thuận lợi.

Ủy ban nhân dân và Phòng Tài chính các quận, huyện, các đơn vị sản xuất kinh doanh nơi Đoàn Thanh tra đến làm việc (sẽ có thông báo sau) có trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu theo kế hoạch và đề cương của Đoàn.

Thời gian thanh tra dự kiến từ giữa tháng 2/1991 đến tháng 5/1991.

Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Tài chính (Giám đốc hiện nay và Giám đốc thời kỳ 1989-1990), thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm thực hiện tốt chỉ thị này. Trong quá trình thanh tra tài chính và khi kết thúc thanh tra tài chính thành phố; Chánh Thanh tra thành phố và Giám đốc Sở Tài chính thường xuyên báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố.

Nơi nhận :

- Như điểm 3
- Các đ/c UBND/TP
- Ban KT/TU
- TM
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

**K/T Chủ tịch
Phó Chủ tịch**

Vương Hữu Nhơn